

แควนตัส ตอบรับดีมานด์ ให้บริการเที่ยวบินไปควีนสทาวน์ทุกวัน



แควนตัส ประกาศเพิ่มเที่ยวบินระหว่างซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และควีนสทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยจะให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นช่วงโรงเรียนหยุดระหว่างเทศกาลอีสเตอร์ และเพิ่มเป็นให้บริการทุกวันเพื่อรองรับฤดูกาลการเล่นสกีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ศกนี้

มร.ไซมอน อิกกี ประธานเจ้าหน้าที่บริการ สายการบิน แควนตัส เส้นทางบินนานาชาติ เปิดเผยว่า “สายการบิน แควนตัส ประกาศเพิ่มเที่ยวบินในครั้งนี้เพื่อรองรับดีมานด์ของผู้โดยสารในเส้นทางควีนสทาวน์ช่วงพีคซีซั่นที่เพิ่มขึ้น โดยแต่ละสัปดาห์จะให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 650 ที่นั่ง การให้บริการเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นย่อมแสดงถึงการบริการที่อะลุ่มอล่วย และบริการระดับ พรีเมียมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปควีนสทาวน์ระหว่างฤดูกาลการเล่นสกี นอกจากนี้ ยังสะท้อนความนิยมของลานสกีที่อยู่โดยรอบควีนสทาวน์ และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายการบิน เอมิเรตส์ จะให้บริการเที่ยวบินโค้ดแชร์ (เที่ยวบินรหัสร่วม) ในทุกเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย”

สำหรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นจะให้บริการโดยเครื่องบินโบอิง 737-800 ของสายการบิน แควนตัส เพียงพร้อมด้วยการบริการความบันเทิงภายในห้องโดยสาร อาหารรสชาติเยี่ยม ไวน์รสชาติเลิศ และน้ำหนักรสัมภาระของกระเป๋าตามที่กำหนด โดยเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่ 7 เมษายน จนถึง 24 ตุลาคม 2557 กล่าวคือ

7 เมษายน – 2 พฤษภาคม	5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์	(จันทร์ / พุธ / ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์)
3 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน	3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์	(พุธ / เสาร์ / อาทิตย์)
4 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม	4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์	(พุธ / ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์)
4 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม	ให้บริการทุกวัน	



นอกจากนั้น แควนตัส ยังให้บริการระหว่างbrisbane และควีนสทาวน์ ทุกวันเสาร์ ในช่วงฤดูกาลการเล่นสกี ระหว่าง

28 มิถุนายน – 27 กันยายน 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ปัจจุบัน แควนตัส กรุ๊ป (สายการบิน แควนตัส และสายการบินในเครือ) ให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มากกว่า 200 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยผู้โดยสารที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการบริการได้ที่ โทรศัพท์ 02 632 6611 หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวใกล้บ้าน หรือคลิก www.qantas.com.